



ปีที่ 12 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2561



การประชุมชี้แจงการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงาน ก.ก.

นายสมภรณ์ สุขอนันต์ หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของ

สำนักงาน ก.ก. เพื่อชี้แจงข้อปฏิบัติและแนวทางการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนการให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับหลักกายศาสตร์และท่าทางในการทำงานกับคอมพิวเตอร์ ที่ถูกวิธี รวมถึงอาการออฟฟิศซินโดรม โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรสังกัดสำนักงาน ก.ก. เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

การประชุมชี้แจงการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงาน ก.ก.

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้องรัตนโกสินทร์



ผลงานเสนอขอรับรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผ่านไปแล้วสำหรับการออกตรวจผลงาน ณ พื้นที่ปฏิบัติงานจริงของ 4 ผลงาน ที่เสนอขอรับรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณารางวัลคุณภาพฯ ซึ่งมีนายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน ทั้งนี้ สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และสำนักการโยธา ซึ่งเป็นเจ้าของผลงาน ได้มีแนวคิดในการพัฒนางานและต่อยอดนวัตกรรมเพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุด ตลอดจนมุ่งพัฒนาบูรณาการผลงานโดยคำนึงถึงผู้รับบริการ และประชาชนเป็นสำคัญ คาดว่าจะประกาศผลการพิจารณาภายในเดือนกรกฎาคม 2561 ซึ่งสำนักงาน ก.ก. จะรายงานผลให้ทราบต่อไป



ประเภทรายกระบวนการ

1. ผลงาน “บริการเชิงรุกสุขภาพติดตามวิถีคนกรุง” ของสำนักอนามัย (กลุ่มงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์)
2. ผลงาน “หยุดวัณโรค ณ จุดเดียวเบ็ดเสร็จ” ของสำนักการแพทย์ (โรงพยาบาลสิรินธร)

ประเภทนวัตกรรมการให้บริการ

1. ผลงาน “การให้บริการผ่าตัดผ่านกล้องแบบไร้แผลทางนรีเวชกรรม” ของสำนักการแพทย์ (โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์)
2. ผลงาน “การพัฒนาระบบการรับจดทะเบียนผู้รับเหมางานก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร (e-Registration)” ของสำนักการโยธา (กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค)





ศึกษาดูงานโรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นางสาวธัญญา พรไชยะ ผู้อำนวยการกองระบบงาน พร้อมเจ้าหน้าที่กองระบบงาน ได้ไปศึกษาดูงาน “รูปแบบการบริหารจัดการการให้บริการรักษาพยาบาลมิติใหม่” ของโรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ นายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นางนพวรรณ ชเลสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และทีมงานให้การต้อนรับ



ซึ่งโรงพยาบาลบางพลีได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 ประเภทนวัตกรรมบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น ด้วยการบริหารจัดการในรูปแบบ ระดับดีเด่น ด้วยการบริหารจัดการในรูปแบบจ้างเหมาบริการให้ภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด ภายใต้การกำกับดูแลของโรงพยาบาล ทำให้โรงพยาบาลบางพลีได้มีศูนย์ไตเทียม ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด และศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ สามารถเพิ่มศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ รูปแบบและแนวคิดดังกล่าวอาจเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่กรุงเทพมหานครนำมาปรับใช้ต่อไป



นิทรรศการจัดแสดงผลงาน โครงการให้บริการฯ โดดเด่น ประจำปี 2560



เตรียมพบกับนิทรรศการจัดแสดงผลงานโครงการให้บริการที่ดีที่สุด ที่มีความโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 13 โครงการ (ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (5 นโยบายทันใจ 19 ภารกิจผลักดันพื้นที่) จำนวน 13 หน่วยงาน ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

ภายใต้แนวคิดการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการสื่อสาร และเผยแพร่ผลงานไปสู่ประชาชน (Internet of Things) รวมทั้งการใช้สื่อประสม (Multimedia) เพื่อให้ผู้เข้าชมได้มีส่วนร่วมเรียนรู้ปัจจัยความสำเร็จ (Key Success Factor) ของผลงานต่าง ๆ ตลอดจนการสร้างเรื่องราวและเล่าเรื่อง (Story Telling) ของผลงานทั้ง 13 โครงการฯ ให้มีความเชื่อมโยงและบูรณาการกัน พร้อมทั้งการจัดเสวนาเพื่อให้ความรู้/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก่ผู้เข้าชมงานในประเด็นที่น่าสนใจและเกี่ยวเนื่องกับผลงานที่จัดแสดง

